

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเล่มนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเพราะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ชุมชนตำบลบ้านหนอง ชุมชนตำบลเข็กน้อย ชุมชนตำบลตาลเตี้ย ชุมชนตำบลบึงทับแรต ชุมชนตำบลโป่งแดง ชุมชนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม ชุมชนตำบลทับกฤช ชุมชนตำบลห้วยถั่วเหนือ ชุมชนตำบลนาชุม ชุมชนตำบลบึงกระจับ ชุมชนตำบลไพศาลี ชุมชนตำบลบึงระมาณ ชุมชนตำบลแม่ยางตาล ชุมชนตำบลห้วยมุ่น ชุมชนตำบลไกรนอก ชุมชนตำบลซับสมบูรณ์ และชุมชนตำบลคลองน้ำไหล

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาทเวทิตาคณแต่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา และขอ น้อมคารวะผู้เขียนตำราวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ และคณะ

เมษายน 2561

คำนำ

รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น นำอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยคณะผู้วิจัย ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเสริมสร้างและการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการทางสังคม ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) เพื่อสร้างเครือข่ายการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการทางสังคม ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 3) เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการทางสังคม ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 4) เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการทางสังคม ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

คณะผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน ชาวบ้าน และประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

โชติ บดีรัฐ และคณะ

เมษายน 2561